



ที่ ศธ ๐๗๐๗๕/ ๖ ๓๕๗

สำนักงาน สกร.จังหวัดยโสธร
๑๒๓ หมู่ ๑๑ ต.สำราญ อ.เมือง
จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอทุกในสังกัดแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการออกแบบการผลิต สามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ขยายผลและพัฒนาต่อยอดเพื่อการมีงานทำ ผ่านการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบฯ อย่างมีคุณภาพ โดยเพิ่มคุณค่า มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนารูปแบบสินค้า ทั้งนี้ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาต่อยอดจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จังหวัดละ ๑ ผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์และแนวทาง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนด เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ระดับประเทศ

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการคัดเลือก ฯ ตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด และขอแจ้งผลการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร ตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ท.

(จ่าเนงค์ นนทะมาศ)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดยโสธร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๕๘ ๖๐๗๐

โทรสาร ๐ ๔๕๕๘ ๖๑๒๕



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร

เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร

.....

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ พระราชา “เดินตามรอยพ่อ” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ยโสธร และสรุปผลตามเกณฑ์ ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (ดีเยี่ยม)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์จากตะกร้าสานจากไม้ไผ่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองเรือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยโสธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ดีเด่น)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน้ำอ้อม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอค้อวัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ดีมาก)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแปรรูปจากเสื่อกก ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทรายมูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทรายมูล
รางวัลชมเชย (ดี)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายภูกอย ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคำไผ่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทยเจริญ
รางวัลชมเชย (ดี)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์มาลัยข้าวตอก ศูนย์การเรียนรู้ตำบลฟ้าหยาด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมหาชนะชัย

รางวัลชมเชย (ดี)...//

รางวัลชมเชย (ดี)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติกสู่อ่าชีพที่ยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลกุดแห่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเลิงนกทา
รางวัลชมเชย (ดี)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองฮี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดชุม
รางวัลชมเชย (ดี)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเชียงเพ็ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติ้ว
รางวัลชมเชย (ดี)	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแคนน้อย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคำเขื่อนแก้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ว่าที่ ร.ท.

(จ่าเนงค์ นนทะมาศ)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร